



CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Early Stages là gì?

Early Stages (nghĩa tiếng Việt là Giai đoạn đầu) là một trung tâm đánh giá dành cho trẻ ở độ tuổi từ 2 năm 8 tháng đến 5 năm 10 tháng. Chúng tôi xác định các tình trạng chậm phát triển và khuyết tật ở trẻ em. Chúng tôi cung cấp dịch vụ đánh giá cho trẻ em ở DC mà không đi học hoặc được dạy học tại nhà. Chúng tôi đánh giá các trẻ em sống bên ngoài DC nếu trẻ học tại trường tư thục hoặc trung tâm trông trẻ ở DC. Early Stages là một chương trình của Học khu Trường công DC (DC Public Schools hay DCPS). Tất cả các dịch vụ của chúng tôi đều là MIỄN PHÍ.

Tôi có thể giới thiệu một trẻ ở ngoài độ tuổi của Early Stages đến đâu?

Early Stages chỉ có thể kiểm tra và đánh giá các trẻ ở độ tuổi từ 2 năm 8 tháng đến 5 năm 10 tháng. Đối với những trẻ dưới 2 tuổi 8 tháng, xin hãy tham khảo Strong Start DC (eip.osse.dc.gov). Đối với trẻ trên 5 tuổi 10 tháng, vui lòng liên lạc với trường học của trẻ. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về nơi để giới thiệu đến thì hãy gọi điện hoặc gửi email đến chương trình Early Stages.

Những ai có thể giới thiệu một trẻ đến với Early Stages?

Bất kỳ ai cũng có thể giới thiệu một trẻ để được kiểm tra hoặc đánh giá sự phát triển. Early Stages cần có sự đồng ý từ phụ huynh trước khi bắt đầu việc đánh giá. Điều quan trọng là nên giới thiệu nếu bạn thấy có băn khoăn về cách trẻ chơi đùa, học tập hoặc phát triển.

Làm cách nào để giới thiệu một trẻ đến với Early Stages?

Để giới thiệu một trẻ đến với Early Stages:

- Điều vào mẫu đơn trên mạng tại www.earlystagesdc.org (cách tốt nhất để giới thiệu)
- Gửi qua email mẫu giới thiệu đã điền đầy đủ đến referral@earlystagesdc.org
- Gọi số (202) 698-8037
- Hoặc fax mẫu giới thiệu đã điền đầy đủ đến số (202) 654-6079



Điều gì xảy ra sau khi một trẻ được giới thiệu đến Early Stages?

Mỗi trẻ sẽ được kiểm tra về mặt phát triển nếu chưa được thực hiện kiểm tra này gần đây. Early Stages có thể yêu cầu phụ huynh đồng ý cho trẻ được đánh giá dựa trên các kết quả kiểm tra. Sau đó, một đánh giá sẽ xác định xem liệu một trẻ có đủ điều kiện nhận các dịch vụ giáo dục đặc biệt hay không. Nếu trẻ đủ điều kiện thì Early Stages sẽ xây dựng một Chương trình Giáo dục Cá nhân hóa (Individualized Education Program hay IEP). Sau đó, chúng tôi sẽ xếp cho trẻ học trong một lớp học của DCPS. Trường học sẽ cung cấp các dịch vụ IEP sau khi trẻ đã ghi danh.

Early Stages có thể đánh giá một trẻ sống bên ngoài DC không?

Early Stages có thể đánh giá trẻ sống bên ngoài DC nếu trẻ học tại trường tư thục hoặc trung tâm trông trẻ ở DC. Một trẻ không thể nhận được các dịch vụ IEP ở DC nếu trẻ không sống ở DC. Những trẻ này có thể nhận được các dịch vụ IEP tại trường công nơi các em sinh sống. Trẻ có thể nhận được chương trình dịch vụ ở trường tư thục hoặc trường tôn giáo. Một kế hoạch dịch vụ không cung cấp đầy đủ tất cả các dịch vụ có trong một IEP.

Early Stages có đánh giá cho các trẻ em ghi danh vào trường bán công không?

Early Stages không thể đánh giá cho các trẻ em ghi danh vào trường bán công. Chúng tôi có thể giúp chuyển giới thiệu đến trường học của trẻ. Các trường bán công đánh giá trẻ em theo học trường của họ.

Việc hội đủ điều kiện được hưởng các dịch vụ giáo dục đặc biệt được quyết định như thế nào?

Đạo luật Giáo dục dành cho Người khuyết tật (Individuals with Disabilities Education Act hay IDEA) là một luật liên bang. Theo IDEA, một trẻ được coi là đủ điều kiện hưởng giáo dục đặc biệt nếu bị khuyết tật theo mô tả của IDEA mà ảnh hưởng đến việc học của trẻ.

Làm cách nào Early Stages xác định được nơi để một đứa trẻ đủ điều kiện nhận được các dịch vụ IEP?

Trước tiên, chúng tôi xác nhận rằng trường học trong khu vực có thể thực hiện IEP cho con bạn. Đây là trường học chúng tôi xếp chỗ cho con bạn nếu vẫn còn chỗ trống. Nếu trường trong khu vực không phải là một lựa chọn thì chúng tôi sẽ xếp chỗ ở trường gần nhất tiếp theo mà có thể thực hiện IEP. Chúng tôi cũng có thể xem xét các yếu tố khác như mong muốn học cùng trường với anh chị em và khả năng đến được trường.

Một trẻ có phải ghi danh vào trường học của DCPS để nhận được các dịch vụ IEP không?

Trẻ em có thể nhận các dịch vụ IEP từ bất kỳ trường công lập nào (của DCPS hoặc trường bán công). Early Stages chỉ có thể sắp xếp cho trẻ vào học tại một trường của DCPS. Các trường bán công cung cấp dịch vụ IEP cho trẻ em theo học tại trường.

Nếu trẻ có/đã có một IEP hoặc kế hoạch dịch vụ từ một tiểu bang khác thì sao?

Vui lòng gửi kèm bất kỳ hồ sơ giáo dục đặc biệt hiện có nào cùng với giới thiệu.

Điều gì xảy ra nếu một trẻ đang nhận được các dịch vụ từ Strong Start?

Strong Start sẽ mời Early Stages đến một cuộc họp chuyển tiếp sau khi trẻ đủ 2 tuổi 6 tháng. Cuộc họp này giải thích các bước tiếp theo trong quy trình giáo dục đặc biệt.